

**สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**  
**ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562**  
**ณ ห้องประชุม Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7**  
**ศูนย์การค้าบางซื่อจิ้งจอก ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร**

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
2	<b>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>			
2.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.1	<b>เรื่องเชิงนโยบาย</b>			
4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการศึกษาข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสี่ยง แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์) ทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.1.2	รายงานแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562	รับทราบรายงานแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์)	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์) ทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย (วาระลับ)	-	ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.2	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วาระลับ)	-	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย (อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562</li> <li>- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำคำสั่งดังกล่าวประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ</li> </ul>
4.2.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย รองศาสตราจารย์มานพ ตันตระกูลรัตน์	ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย รองศาสตราจารย์มานพ ตันตระกูลรัตน์ โดยมีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท จากเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.4	พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย นาวาอากาศตรี ดร.สหัชชัย มหาวีระ	ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย นาวาอากาศตรี ดร.สหัชชัย มหาวีระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานบุคคล	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.5	พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา ทองคง	ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา ทองคง โดยระยะเวลาการจ้างคือ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563 การจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ		
4.2.6	พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563	รองอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ล้อมรรจักร) และ ผู้อำนวยการ กองนโยบาย และแผน	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ล้อมรรจักร) และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนทราบ และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.3	เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา			
4.3.1	พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562	อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 ราย โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	- นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง ราชานามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปดำเนินการ
4.4.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559 และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยเปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็น ดร.สันติ พัฒนะวิชัย และ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส แทน		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.4.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก สพ.ญ.ดร.พชรธร สิมกึ่ง เป็น นายเธียรอุทัย ศิริประเสริฐ และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒน์ ทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร แทน	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.5	<b>เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ</b>			
4.5.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคล เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (นายพีระวิทย์ กล่ำคำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562</li> <li>- ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (นายพีระวิทย์ กล่ำคำ) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ</li> </ul>

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.6	เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา			
4.6.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน	ให้ความเห็นชอบแผนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย พิวสอาด) และ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย พิวสอาด) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562	ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 จากห้องประชุม Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจิงชั่น 511 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เป็น ห้องประชุมสะพานงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปไตย อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ สภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
6.2	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562	ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ สภามหาวิทยาลัย

*๑๑ P. pathomv T*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ)  
ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี  
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี